
 

 

 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการส่งเสริมวิชาการและการจัดการเรียนการสอน 

  ครั้งที่ 6/2567 
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖7 

  ณ ห้องประชุม TWP 715 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
และการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet 

            

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม 
1. รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์                                                                    ที่ปรึกษา                                                                                  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
2. นางวราภรณ์ สีหนาท                                                                             ประธานกรรมการ 

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
3. นางสาวอัมพา สุวรรณศรี                  กรรมการ                                                                                     

ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
4. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล หรือผู้แทน          กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชราภรณ์  เทวกุล ณ อยุธยา) 
5. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ หรือผู้แทน                                           กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์สุพัฒน์ มูลสิน แทน) 
6. นางสาวพลอยธัญญา ปภาพิชญ์ธนันท์                                                  กรรมการและเลขานุการ 

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดี 
7. นางสาวปารวี  รัตนคาม               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ  ส านักงานอธิการบดี 
8. นางสาววราภรณ์  จันทร์ขจร                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ  ส านักงานอธิการบดี      

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุมด้วยระบบประชุมทางไกล                     
1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์                  กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจี พงศธรวิบูลย์ 
2. ผู้อ านวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร         กรรมการ 

(อาจารย์เจษฎานันท์  เวียงนนท์ แทน) 
3. ผู้อ านวยการวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง           กรรมการ 

(อาจารย์ทรงกลด  ตันศิริ แทน)  
4. หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล                    กรรมการ 

นายศักดิ์ดา  สุภาพ 
5. นางสาวพัชราพรรณ ระมั่ง                                                                                 กรรมการ           

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ส านักงานอธิการบดี                                                         
6. นางสาวอัญชุลี มั่งเจียม                 กรรมการ 

นักจัดการงานทั่วไประดับปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
7. นางสาวปริษา  มาชื่น              กรรมการ 

นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง 
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8. นายตรัสนัยย์ กันจรรยา                           กรรมการ          
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ            

รายนามกรรมการไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ 
 1. นางสาวพิไลวรรณ พุ่มขจร                       กรรมการ 

นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ วิทยาลัยพัฒนามหานคร 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. อาจารย์สุนาทะ  พงศเกียรติ 
    อาจารย์ภาควิชาการศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมด้วยระบบประชุมทางไกล 
1. นางสาวกันยารัตน์  เทพส าราญ 
    นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
2. นางสาวจิราภรณ์  ผ่องแผ้ว   
    นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล   
3. นายสิริชัย  สุวรรณี 

          นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยพัฒนามหานคร 
4. นายกฤษณะ  เทศแจ่ม  
    นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยพัฒนามหานคร 
5. นางสาวลลิตา  สกุลหงส์ 
    นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
6. นางสาวพัชรินทร์  จ านงสขุ 
    นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล  
7. นางสาวคนึงนุช  พรมประดิษฐ์ 
    นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
8. นางสาวสุพรรณี  วงค์ภักดี 
    บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 

เริ่มประชุม เวลา  10.0๐ น. 
ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องเพื่อทราบ    

 วาระท่ี ๑.๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

    - ไม่มี -  
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วาระท่ี 1.2 เรื่องเลขานุการแจ้งให้ทราบ 

วาระท่ี 1.2.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการส่งเสริมวิชาการและการจัดการเรียนการสอน 

                                               ฝ่ายเลขานุการได้รายงานผลการด าเนินงาน ตามมติคณะกรรมการส่งเสริม
วิชาการและการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

การ
ประชุม
ครั้งที่ 

เรื่อง มติคณะกรรมการส่งเสริมฯ ผลการด าเนินการ 

5/2567 
วันที่ 19 
มิถุนายน 
2567 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง 
วาระที่ 3.1 เรื่อง รายงานผล
การเช่าสิทธิ์การใช้โปรแกรม
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตาม
กรอบมาตรฐาน CEFR 

 
รับทราบ และให้ด าเนินการจัดสรรสิทธิ์การใช้งาน จ านวน 
1,000 สิทธิ ์ดังนี้ 
   (1) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน จ านวน 720 สิทธิ์  
   (2) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4  นักศึกษาปริญญาโท และ
อาจารย์ที่สนใจ จ านวน 280 สิทธิ์ 

 
อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
ของฝ่ายวิชาการ  
 

วาระที่ 3.3 เรื่อง ขั้นตอนการ
ลาป่วยลากิจของนักศึกษา 

มอบหมายฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ปรับขั้นตอนการ
ลาของนักศึกษา โดยให้ตัดขั้นตอนการลากิจส่วนตัวของ
นักศึกษาออก โดยให้ลากิจได้เฉพาะในกรณีที่เป็นภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย หรือของคณะ/วิทยาลัย และสรุป
รวบรวมข้อมูลรูปแบบการบันทึกข้อมูลการเข้าเรียนการลา
ของนักศึกษาของทุกส่วนงานเพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
ระบบการลาต่อไป    

ฝ่ายทะเบียนและประมวล- 
ผล ด าเนินการเรียบร้อย
แล้ว 
 
 

 ระเบียบวาระที ่4 เรื่องพิจารณา 
วาระที่ 4.1 เรื่อง  การประมวล 
ผลการศึกษาของนักศึกษาที่
ประสงค์ลาออก 

1. แบบฟอร์มค าร้องลาออกส าหรับนักศึกษาให้ใช้แบบเดิม 
ไม่ต้องปรับแก้ไข กรณีที่นักศึกษาสอบครบถ้วนตามเงื่อนไข 
และมีค าสั่ งให้ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาก่อนที่ ผล
การศึกษาออกให้นักศึกษามีสิทธิได้รับผลการศึกษา โดยให้
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลท าหนังสือให้อธิการบดีวินิจฉัย
เป็นรายกรณ ี
2. ให้ทุกคณะ/วิทยาลัย แจ้งนักศึกษาที่มีความประสงค์จะ
ลาออกให้ทราบถึงเงื่อนไข การได้ผลการศึกษา ในกรณีที่
นักศึกษาอยู่สอบครบถ้วนตามเงื่อนไขจะมีสิทธิได้รับผล
การศึกษา และหากสอบไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับผลการศึกษา 

ฝ่ายทะเบียนและประมวล- 
ผล ด าเนินการเรียบร้อย
แล้ว 

 วาระที่ 4.2 เรื่อง การจัดการ
เรียนการสอนในกลุ่มวิชาทั่วไป
และกลุ่มพ้ืนฐาน ภาคการศึกษา
ที่ 1 ปีการศึกษา 2567 

การใช้ห้องประชุม KSS-801 ส าหรับการเรียนการสอน ใน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ให้ใช้วันจันทร์ 
และวันอังคารเท่านั้น โดยมอบหมายให้ส านักงานบริหาร
จัดการอาคารส านักงานอธิการบดี และฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป ส านักงานอธิการบดี เป็นผู้รับผิดชอบในการอ านวย
ความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 

ฝ่ายทะเบียนและประมวล- 
ผล ด าเนินการเรียบร้อย
แล้ว 

มติที่ประชุม        รับทราบ    
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิชาการและการ
จัดการเรียนการสอนครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ส่งให้กรรมการพิจารณา
ล่วงหน้า เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม         รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2567 เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โดยไม่มีข้อแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง  

 วาระท่ี 3.1 เรื่อง รายงานความคืบหน้าหลักสูตรครบรอบการปรับปรุง ในปีการศึกษา 2567 

สรุปเรื่อง    สืบเนื่องจากคณะกรรมการส่งเสริมวิชาการและการจัดการเรียนการสอน ในการประชุมครั้งที่ 
7/2566 วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ที่ประชุมให้ทุกส่วนงานรายงานความคืบหน้าหลักสูตร
ครบรอบการปรับปรุง และน าเสนอเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิชาการฯ 
ทุกครั้งจนกว่าสิ้นสุดกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร    

   หลักสูตรที่ครบวงรอบการปรับปรุงหลักสูตร 5 ปี ในปีการศึกษา 2568 จ านวน 1 หลักสูตร      
และปีการศึกษา 2569 จ านวน 1 หลักสูตร ดังนี้ 

 

 

 
 

         
 

การพิจารณา  1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ได้รายงานว่า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) มีแผนด าเนินการ                   
จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ในวันที่ 8 สิงหาคม 2567 และคณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตร ในวันที่ 28 สิงหาคม 2567  และเสนอคณะกรรมการประจ าส่วนงาน                          
เดือนกันยายน 2567 เสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยในเดือนตุลาคม 2567   
 2. คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ได้รายงานว่า หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท ารายละเอียดลักษณะรายวิชา                   
คาดว่าจะน าเสนอคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรในเดือนสิงหาคม 2567 

มติที่ประชุม รับทราบ 

     วาระท่ี 3.2 เรื่อง การยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี 
สรุปเรื่อง         สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิชาการและการจัดการเรียนการสอน                

ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ที่ประชุมได้พิจารณา เรื่องการยกเว้นการ
เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรีที่มีสมรรถนะภาษาอังกฤษ และมีมติ ดังนี้ 

    1. การยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
              (1) นักศึกษาที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษร้อยละ 75 ขึ้นไปของระดับ B1 สามารถขอ

ยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษได้ 1 วิชา ในรายวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัย 
(University English) โดยให้เริ่มเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English) 
ในภาคการศึกษาท่ี 2 

หลักสูตร ปีการศึกษาที ่
ครบวงรอบ 5 ป ี

ปีการศึกษา 
ที่ใช้หลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

2567 2568 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

2568 2569 
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               (2) นักศึกษาที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษในระดับ B2 ขึ้นไป สามารถขอยกเว้นการ
เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษได้ 2 วิชา ในรายวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัย (University 
English) และรายวิชา ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English) โดยให้เริ่มเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษตัวที่ 3 (ESP) ในชั้นปีที่ 2  

             ทั้งนี้การขอยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ
ร้อยละ 75 ขึ้นไปของระดับ B1 และระดับ B2 ให้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของนักศึกษาในการ
ขอยกเว้นโดยให้เริ่มใช้กับนักศึกษาท่ีเข้าในปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป      

          2. การแสดงสัญลักษณ์ในใบ Transcript ส าหรับรายวิชาที่มีการขอยกเว้น (Exempt)               
จะให้สัญลักษณ์ S (EXE) โดยให้นับหน่วยกิต ทั้งนี้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการหารือกับ                  
ฝ่ายนิติการเพ่ือออกเป็นประกาศในการเพ่ิมสัญลักษณ์ต่อไป     

 

           จากมติที่ประชุมดังกล่าว มหาวิทยาลัย ร่วมกับอาจารย์ภาษาอังกฤษ พิจารณาแล้วเพ่ือให้
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย                      
และมีประสิทธิภาพ จึงไดเ้สนอให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 

    1. ขอทบทวนมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิชาการและการจัดการเรียนการสอน                   
ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567  จากเดิม “...ทั้งนี้การขอยกเว้นการเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษร้อยละ 75 ขึ้นไปของระดับ B1 และระดับ 
B2 ให้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของนักศึกษาในการขอยกเว้น โดยให้เริ่มใช้กับนักศึกษาที่ เข้า                       
ในปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป”  เป็น “...ทั้งนี้การขอยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษร้อยละ 75 ขึ้นไปของระดับ B1 และระดับ B2 ให้เริ่มใช้กับ
นักศึกษาที่เข้าในปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป”  โดยนักศึกษาที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ                    
ถึงเกณฑ์ท่ีก าหนด ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษให้นักศึกษาได้ทันที    

    2. พิจารณาเงื่อนไขการให้เกียรตินิยม กรณีที่นักศึกษาได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

    3. พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี                 
(ฉบับที่...) พ.ศ.... และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง การยกเว้นการเรียน 
(Exemption) รายวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

 
การพิจารณา  การให้ปริญญาเกียรตินิยม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566 ในข้อ 28.4 ระบุไว้ว่า “ไม่เคยเทียบโอนผลการเรียน หรือเทียบ
โอนผลการเรียนรู้ หรือยกเว้นในรายวิชาใดๆ ในหลักสูตร” ซึ่งจากการที่ฝ่ายเลขานุการได้ศึกษา
ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยอ่ืน พบว่าการยกเว้นการเรียนรายวิชา นักศึกษามีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยม
โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

  - มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ มีรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนมาหรือได้รับการยกเว้น                
ไม่เกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจ านวนหน่วยกิตรวมที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

  - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส าหรับนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้โอนหรือเทียบโอนหน่วยกิต                 
หรือได้รับการยกเว้นการเรียนโดยได้รับอักษรตามล าดับชั้น CE, CP, CS, CT, CX ต้องมีจ านวน
การโอนหรือการเทียบโอนหน่วยกิตหรือการยกเว้นหน่วยกิตตามประกาศของมหาวิทยาลัย                   
รวมไม่เกิน 12 หน่วยกิต และไม่เคยได้รับอักษรล าดับชั้น F หรือ U หรืออักษรล าดับชั้นอ่ืนใด                
ที่เทียบเท่าในกระบวนวิชาใด    
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  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้นักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน และเคยโอน 
หรือเทียบโอนผลการเรียน มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม แต่ให้ก าหนดเงื่อนไขการโอน หรือ
เทียบโอนหน่วยกิต ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนหน่วยกิตที่นักศึกษาสามารถได้รับปริญญา               
เกียรตินิยม โดยให้มหาวิทยาลัยด าเนินการปรับแก้ไขข้อบังคับในประเด็นดังกล่าว โดยในเบื้องต้น
เพ่ือให้ทันในปีการศึกษา 2567 ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้อ านาจอธิการบดีในการออกประกาศก่อน และให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2566 ต่อไป 

    
มติที่ประชุม  1. ให้แก้ไขมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิชาการและการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 

4/2567 เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 จากให้การขอยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาให้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของนักศึกษาในการขอยกเว้น เปลี่ยนเป็น ให้นักศึกษาที่
มีผลคะแนนภาษาอังกฤษถึงเกณฑ์ที่ก าหนด ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษให้
นักศึกษาได้ทันที  

  2. มอบหมายให้มหาวิทยาลัยด าเนินการออกประกาศ เรื่อง การยกเว้นการเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษ โดยอาศัยอาศัยอ านาจอธิการบดี ตามข้อ 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย                      
นวมินทราธิราช ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566  

  3. มอบหมายให้มหาวิทยาลัยด าเนินการปรับแก้ ไขข้อบั งคับมหาวิทยาลัย                        
นวมินทราธิราช ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566 ข้อ 17.2 (2) สัญลักษณ์ซึ่ง
ไม่มีค่าระดับคะแนนโดยให้เพิ่มสัญลักษณ์ EXE การยกเว้นการเรียน (Exemption) และข้อ 
28 การให้ปริญญาเกียรตินิยม กรณีที่นักศึกษาเคยเทียบโอนผลการเรียน หรือเทียบโอนผล
การเรียนรู้ หรือยกเว้นในรายวิชาในหลักสูตร โดยให้น าเสนอคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเพื่อพิจารณา 

                         วาระที่ 4.1 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษส าหรับนักศกึษาปริญญาโท 

สรุปเรื่อง    มหาวิทยาลัย และภาควิชาการศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ           
ได้หารือร่วมกัน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาปริญญาโท                  
เมื่อวันที่  16 กรกฎาคม 2567 และมีความเห็นว่า มหาวิทยาลัยจะเปิดคอร์สการเรียน
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาปริญญาโท โดยนักศึกษาที่ ผ่ านการเรียนคอร์ส ดั งกล่ าว                              
จะได้รับยกเว้นเกณฑ์ภาษาอังกฤษ ซ่ึงเป็นเงื่อนไขการจบการศึกษา 

  ภาควิชาการศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ได้น าเสนอคอร์สเรียน
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาปริญญาโท English Courses for NMU Graduate Students 
สรุปได้ดังนี้  

   รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาปริญญาโท มีทั้งหมด 2 รายวิชา เรียนจ านวน                 
45 ชั่วโมงต่อรายวิชา (เรียน 15 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง) ดังนี้ 

  1 . Advanced English Usage for Graduate Studies ร า ย วิ ช า นี้ เ ป็ น ก า ร ใ ช้
ภาษาอังกฤษขั้นสูงที่เหมาะกับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา การใช้ค าศัพท์ รูปประโยคทข้ันสูง 

  2. Academic English for Graduate Studies เป็นรายวิชาที่ เน้นการเขียน Abstract 
การเขียนงานวิจัย การน าเสนอผลงานวิจัย เป็นต้น 

   โดยนักศึกษาที่สนใจเรียนต้องสอบ GenEd English Pre-Test ที่คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสุขภาพจัดสอบ (ส าหรับรอบบัณฑิตศึกษา ประมาณเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน)       
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หรือน าคะแนนภาษาอังกฤษมายื่น โดยนักศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับต่ ากว่า B1 จะต้อง
เรียนจ านวน 2 วิชา คือ รายวิชา Advanced English Usage for Graduate Studies และ 
รายวิชา Academic English for Graduate Studies และนักศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ 
B1 ขึ้นไปไม่ถึง B2  จะต้องเรียน  2 วิชา ในรายวิชา Academic English for Graduate 
Studies  

การพิจารณา   ที่ประชุมพิจารณา และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. วันและเวลาที่จัดการเรียนการสอน เนื่องจากช่วงเย็นวันธรรมดา อาจารย์ผู้สอนอาจติด

ภารกิจการสอนให้นักศึกษาปริญญาตรี และจัดโครงการอบรมการเรียนภาษาอังกฤษให้บุคลากร 
ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรก าหนดให้เรียนในวันเสาร์ จ านวน 3 ชั่วโมง  

  2. การสอบ GenEd English Pre - Test ส าหรับบัณฑิตศึกษา ที่ประชุมพิจารณาแล้ว                   
เห็นควรให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาสอบฟรี จ านวน 1 ครั้ง และกรณีที่นักศึกษาจะสอบครั้งต่อไป
นักศึกษาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบเอง โดยค่าสมัครสอบจะขอหารืออีกครั้ง  

  3. ค่าใช้จ่ายในการเรียน ตามที่มหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
ได้น าเสนออาจจัดเป็นรูปแบบโครงการบริการวิชาการ โดยนักศึกษาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
เรียน เนื่องจากว่าคอร์สการเรียนภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาปริญญาโทที่จัดขึ้นนี้ ไม่ได้เป็นการ
บังคับให้นักศึกษาปริญญาโททุกคนจะต้องเรียน เป็นคอร์สทางเลือกที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่
สนใจ ถ้าไม่เรียนคอร์สนี้นักศึกษาสามารถไปสอบภาษาอังกฤษและยื่นคะแนนสอบตามเกณฑ์เดิม
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ได้ ซ่ึงที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าควรให้นักศึกษาที่สมัครเรียน
คอร์สนี้เสียค่าใช้จ่ายในการเรียนเอง   

  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจีฯ มีความเห็นว่า นักศึกษาไม่ควรเสียค่าใช้จ่ายในการเรียนเพ่ิม 
เนื่องจากนักศึกษาเสียค่าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่าย และมหาวิทยาลัยอ่ืนไม่ได้เก็บค่าใช้จ่าย
ในการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ิม  

  อธิการบดีในฐานะที่ปรึกษา มีความเห็นว่าในปีแรกที่จัดโครงการอบรมนี้ นักศึกษาที่สนใจ
อาจมีจ านวนไม่มาก นักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ให้ใช้เงินโครงการบริการวิชาการของ                              
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพไปก่อน  และในปีถัดไปให้พิจารณาอีกครั้ง 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ จัดโครงการสอน
ภาษาอังกฤษให้นักศึกษาปริญญาโทที่สนใจ โดยให้ใช้งบประมาณโครงการบริการวิชาการ 
เงินกองทุนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

วาระที่ 4. 2 เรื่อง รายงานผลประเมินการสอนอาจารย์ ทรัพยากรเรียนรู้ และภาพรวมรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 

สรุปเรื่อง   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้มีการจัดการเรียนการสอนของภาคการศึกษาที่  2                       
ปีการศึกษา 2566 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2566 – พฤษภาคม 2567 และเมื่อสิ้นสุด              
การเรียนแล้วได้ก าหนดให้มีการประเมินผลผ่านระบบสารสนเทศบริการเพื่อการศึกษา ดังนี้  
 1. นักศึกษา ประเมินการสอนของอาจารย์ ประเมินภาพรวมรายวิชาและประเมิน
ทรัพยากรการเรียนรู้ 
 2. อาจารย์ผู้สอน ประเมินทรัพยากรการเรียนรู้ 
 ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ส านักงานอธิการบดี ได้น าเสนอผลการประเมินให้ที่ประชุม
พิจารณา ดังนี้ 
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การพิจารณา       ที่ประชุมพิจารณา และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. ที่ประชุมฯ มีข้อสังเกตว่า การให้นักศึกษาตอบแบบประเมินในส่วนที่ 3 ความไม่พึง

พอใจ และปัจจัยที่เป็นเหตุท าให้ไม่พึงพอใจต่อทรัพยากรการเรียนรู้ ข้อค าถามอาจท าให้เกิด
ความสับสนในการตอบ จึงเห็นควรให้ปรับค าถามในภาคการศึกษาถัดไป โดยไม่ต้องระบุ                      
ค่าระดับคะแนน แต่ให้ระบุสาเหตุความไม่พึงพอใจ และปรับเป็นค าถามปลายเปิด และให้ตัด
การรายงานข้อมูลในส่วนที่ 3 ออก 

  2. ให้ทุกส่วนงานวางแผนบริหารจัดการเรื่องระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ส ารอง       
ต่าง ๆ ในห้องเรียน และจัดเจ้าหน้าที่ให้การสนับสนุนนักศึกษา ในส่วนของห้องเรียนในอาคาร                 
นวมินทร์ 1 และ 2 ให้ใช้ร่วมกันทั้งวิทยาลัยพัฒนามหานคร และวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง 

มติที่ประชุม รับทราบ และให้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปด าเนินการ ดังนี้  
  1. ให้ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ส านักงานอธิการบดี ส่งรายงานผลประเมินการ

เรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2567 ให้คณะ/วิทยาลัยทราบ และปรับแก้ไขแบบประเมิน 
เพื่อใช้ในปีการศึกษาถัดไป ในส่วนที่ 3 ความไม่พึงพอใจ และปัจจัยที่เป็นเหตุท าให้ไม่พึงใจ 
โดยให้ตัดค าถามที่ระบุค่าระดับคะแนน และเปลี่ยนเป็นค าถามปลายเปิดให้นักศึกษาระบุกรณี
ที่ไม่พึงพอใจ  

  2. ให้ทุกคณะ/วิทยาลัย ด าเนินการส ารวจและแก้ไขปัญหาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้
ส าหรับการจัดการเรียนการสอน ก่อนเปิดเทอม    

ระเบียบวาระท่ี 5     เรื่องอ่ืน ๆ  

       วาระท่ี 5.1 เรื่อง หารือการแต่งกายของนักศึกษา 

สรุปเรื่อง   ด้วยที่ผ่านมาอาจารย์ผู้สอน พบว่ามีข้อร้องเรียนในประเด็นการแต่งกายของนักศึกษา            
ไม่สุภาพ สวมรองเท้าแตะ กางเกงขาสั้นมาเรียน และผู้สอนได้มีการว่ากล่าวตักเตือน แต่
นักศึกษามีทราบมาว่าอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้สอนบางรายวิชาไม่ได้ ว่ากล่าว                 
ตักเตือนใด ๆ จึงท าให้ไม่สามารถควบคุมการแต่งกายของนักศึกษาได้ จึงขอความเห็นที่ประชุม
ว่าจะมีวิธีการใดที่จะท าให้นักศึกษาปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน 

การพิจารณา  อธิการบดีในฐานะที่ปรึกษา ให้ความเห็นว่ามหาวิทยาลัยมีข้อก าหนดเรื่องการแต่งกายแล้ว 
จึงขอให้อาจารย์ช่วยก ากับดูแลนักศึกษาในเรื่องการแต่งกายให้มากขึ้น    

มติที่ประชุม  มอบหมายให้ทุกคณะ/วิทยาลัย และอาจารย์ทุกหลักสูตร ประชาสัมพันธ์แจ้งเรื่องการ               
แต่งกายของนักศึกษา ข้อห้ามต่าง ๆ ให้นักศึกษาทราบในวันปฐมนิเทศน์ และกรณีที่พบ
เห็นนักศึกษาแต่งกายไม่สุภาพ ให้อาจารย์ส่งข้อมูลนักศึกษาให้คณะ/วิทยาลัย ด าเนินการ
บันทึกข้อมูลและแก้ไขต่อไป 

 ประธานคณะกรรมการฯ ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป ในวันพุธที่  21  กรกฎาคม พ.ศ. 2567             
เวลา 10.00 น. 

 เลิกประชุม เวลา 11.05 น. 
 
 
                                นางสาวปารวี  รัตนคาม   นางสาวพลอยธัญญา ปภาพิชญ์ธนันท์    
                                ผู้จดรายงานการประชุม                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


